
       

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ 
 
   วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา ชั้น ๒ 
อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ โดยมี นายสุชาติ       
ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร       
คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม  
   เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

(๑) กระทู้ถาม        (ไม่มี) 

   (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม   (ไม่มี)  

  (๓) รับรองรายงานการประชุม    (ไม่มี) 

             (๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว   (ไม่มี) 

 (๕) เรื่องท่ีค้างพิจารณา  

       ซึ่งเป็นเรื่องทั่วไปที่ค้างพิจารณาอยู่ จ านวน 112 เรื่อง โดยได้แบ่งเป็นกลุ่มไว้แล้วนั้น   
ซ่ึงเริ่มพิจารณากลุ่มที่ 1 เรื่องน้ า จ านวน 19 ญัตติ ดังนี้  

        ๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
โครงการผันน้ า โขง เลย ชี มูล ป่าสัก โดยนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
ลพบุรี พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้เสนอ  

      ๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
โครงการผันน้ า โขง กก อิง น่าน เจ้าพระยา ป่าสัก ท่าจีน แม่กลอง โดยนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ  

        ๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
โครงการผันน้ า  โขง เลย ชี มูล สงคราม ป่าสัก เพื ่อแก้ปัญหาภัยแล้ง  โดยนายรังสิกร ทิมาตฤกะ           
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 

      ๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
โครงการผันน้ า โขง ชี มูล สงคราม แม่น้ า ล าพะยัง และล าน้ าปาว เพื ่อแก้ป ัญหาภัยแล้ง  โดย         
นายชูว ิทย์ พ ิท ักษ์พรพัลลภ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี พรรคเพ่ือไทย และคณะ          
เป็นผู้เสนอ 

       ๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แนวทางการบริหารจัดการน้ าในบริเวณแม่น้ าโขง แม่น้ าชี แม่น้ ามูล และล าน้ าเสียวทั้งระบบ โดย         
นางผ่องศรี แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพ่ือไทย นางสาวสกุณา สาระนันท์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ 

      ๖. ญัตติด่วน เรื ่อง ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาปัญหาการบริหาร
จัดการน้ าในแม่น้ าโขง โดย นายสุทัศน์ เงินหมื่น และนายอิสสระ สมชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์  เป็นผู้เสนอ 
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      ๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
โครงการผ ันน้ า  ลุ ่มน้ า  เมย กก ป ิง ว ัง ยม และน ่าน  โดย พ ันต ารวจโท ไวพจน ์ อาภรณ ์ร ัตน์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก าแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ   และนายภาคภ ูม ิ บ ูลย ์ประม ุข 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ 
               ๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
การบริหารจัดการน้ าบริเวณลุ ่มน้ าช ีและล าน้ าสาขาแบบบูรณาการ  โดย นายฉลาด ขามช่วง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด พรรคเพ่ือไทย และคณะ เป็นผู้เสนอ 
       ๙. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขปัญหา
การบริหารจัดการน้ าในแม่น้ าโขง โดย นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ 
พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้เสนอ 
     ๑๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาโครงการ
ผันน้ าโขง เลย ชี มูล สงคราม ป่าสัก กก อิง น่าน เจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง   โดย นายกิตติศักดิ์          
คณาสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้เสนอ   
     ๑๑. ญ ัตต ิ เรื ่อง ขอให ้สภาผู ้แทนราษฎรตั ้งคณะกรรมาธ ิการวิสาม ัญศ ึกษา         
การพัฒนาและบูรณาการลุ่มแม่น้ าสงครามอย่างเป็นระบบ โดย นายเกษม อุประ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร     
จังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้เสนอ 
     ๑๒. ญัตติ เรื ่อง ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั ้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและ      
หาแนวทางในการจัดท าโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าในแม่น้ าล าพะยัง  ตั้งแต่บริเวณต าบลคุ้มเก่า 
อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ จนถึงบริเวณอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายประเสริฐ บุญเรือง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้เสนอ 
     1๓ . ญัตติ เรื ่อง ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั ้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา       
การสร้างฝายกักเก็บน้ าล า เซบายและล าห้วยโพง โดย นายธนกร ไชยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    
จังหวัดยโสธร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้เสนอ 
     1๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
การบริหารจัดการพื ้นที ่หนองหาร ลุ ่มน้ าก่ า ลุ ่มน้ าอูน และลุ ่มน้ าสงคราม จังหวัดสกลนคร  และ    
จังหวัดนครพนม โดย นายประสงค์ บูรณพงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย       
เป็นผู้เสนอ 
     ๑๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการผันน้ าจากเขื่อน
ป่าสักชลสิทธิ์มายังอ่างเก็บน้ าล าตะคองจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค 
บริโภคและการเกษตรกรรม โดย นายประเสริฐ จ ันทรรวงทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
นครราชสีมา พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้เสนอ 
              ๑๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าท าการเกษตรตามโครงการอ่างเก็บน้ าคลองหิน อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  
โดย นายสาคร เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 
      ๑๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
โครงการผันน้ าในลุ ่มน้ าฝั ่งตะวันตก ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี     
โดย นายสุชาติ อุสาหะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ 
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      ๑๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
โครงการพัฒนาลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา – พัทลุง และการผันน้ ามาใช้ประโยชน์ โดย นายนริศ ข านุรักษ์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ  
      ๑๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
การพัฒนาและการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบของลุ่มน้ าโขง เลย ล าพะเนียง ห้วยหลวง ชีและมูล  
โดย นายขจิตร ชัยนิคม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้เสนอ 
  สมาชิกฯ ผู้เสนอญัตติได้น าเสนอญัตติ และสมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ  
อาทิ ในสถานการณ์ขาดแคลนน้ าในฤดูแล้งในหลายพื้นที ่ ส่งผลให้ประชาชนในประเทศประสบปัญหา     
การใช้น้ าด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม รวมทั้งด้านการอุปโภคและบริโภค อีกท้ังยังท าให้การเพาะปลูกพืช
ได้ผลผลิตจ านวนน้อย ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และยังส่ งผลกระทบต่อความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งหากประชาชนมีน้ าใช้ได้ตลอดทั้งปี จะสามารถท าให้วิถีชาวบ้านเปลี่ยนแปลง
ในทางที ่ด ีขึ ้น จะท าให ้ประชาชน เกิดประโยชน์ในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๓๙๑ เสียง ให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง
จัดการลุ่มน้ าทั้งระบบ จ านวน ๔๙ ท่าน โดยคณะกรรมาธิการจะพิจารณา จ านวน ๙๐ วัน 
  หลังจากที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ จึงสั่งปิดการประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๑๐ นาฬิกา 
 
      *********************** 


